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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

วันที่  27  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

******************************* 
ผู้มาประชมุ 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศิลธรรม  หงษ์หิรญั ประธานสภาฯ ศิลธรรม  หงษ์หิรัญ  
2 นายนพดล  เรือนแก้ว รองประธานสภาฯ นพดล  เรือนแก้ว  
3 นางสุภาพร  อุดมทรัพย ์ เลขานุการสภาฯ สุภาพร  อุดมทรัพย ์  
4 นายสุชาติ  สางชัยภมู ิ ส.อบต. หมู่ที ่1 สุชาติ  สางชัยภูม ิ   
5 นายไพรบรูณ์  มลูกสก ส.อบต. หมู่ที ่3 ไพรบูรณ์  มูลกสก  
6 นางนิยม  พละเนา ส.อบต. หมู่ที ่4 นิยม  พละเนา  
7 นางประภา  จอมค าสิงห ์ ส.อบต. หมู่ที ่5 ประภา  จอมค าสิงห ์  
8 นายอดุลย์  หงษ์ประเสริฐ ส.อบต. หมู่ที ่8 อดุลย์  หงษ์ประเสริฐ  

 
ผู้ไม่มาประชมุ ไม่มี  
 
ผู้เข้าร่วมประชมุ 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเสกสรรค์  จอสูงเนิน นายก อบต. เสกสรรค์  จอสูงเนิน  
2 นายสังคม  พลนิกร รองนายก อบต. สังคม  พลนิกร  
3 นายกสิกร  สมิมาวงษ ์ รองนายก อบต. กสิกร  สิมมาวงษ ์  
4 นายเสง่ียม  นรพรม เลขานุการนายก อบต. เสง่ียม  นรพรม  
5 นางสาวถิรดา ก าเนดิบุญ ปลัด อบต. ถิรดา ก าเนิดบญุ  
6 นางประชุมพร  สุจินดากิจ ผอ.กองคลัง ประชุมพร  สุจินดากิจ  

7 นายไพโรจน์  ช าประไพ ผอ.กองช่าง ไพโรจน์ ข าประไพร  

8 นายสมโภชน์  พรโสภณิ หัวหน้าส านักปลัด สมโภชน์  พรโสภณิ  

9 นางจุฑามาศ  พวงอ่อน นักวิชาการศึกษา จุฑามาศ  พวงอ่อน รก.ผอ.กอง
การศึกษาฯ 

10 นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศริ ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิร ิ  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 



~ 2 ~ 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

วันที่  27  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2565  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

******************************* 
เริ่มประชมุ  เวลา  09.30  น 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายศิลธรรม หงษ์หิรญั เรียน ท่านนายกองค์การบริหารสว่นต าบลช่องสามหมอ ท่านสมาชกิสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
(ประธานสภาฯ)   ท่านปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กระผมนายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลช่องสามหมอ รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภาฯ อันทรงเกียรติ
แห่งนี้ วันนี้ที่ประชุมมีเรื่องให้พิจารณาหลายเรื่อง เนื่องด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ท า
ค าร้องยื่นขอขยายเวลาการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 /๒๕๖๕ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอพิจารณาให้ความเห็นชอบการเลอืกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ (แทน
ต าแหน่งที่ว่าง) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้
เพื่อสร้างโรงผลิตน้ าดื่มสะอาด เพื่อประชาชนและหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ณ 
ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  การ
พิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2565 การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 11/2565 ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายในต าบลช่องสามหมอ ตามหนังสือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ที่ ชย 
78801/11 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ซึ่งนายอ าเภอคอนสวรรค์ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการจ าเป็น
เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล และอาศัยอ านาจ ตาม พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๕ ประกอบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ ๓๖ (๓) จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2/๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ 16 - 30 มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอ ตามหนังสืออ าเภอคอนสวรรค์ ท่ี ชย 0023.10/1462 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
ขยายเวลาในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 กระผมจึง
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยแต่ละเรื่องมีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อพ่ีน้องประชาชนในต าบลช่องสามหมอของเราอย่างยิ่ง เพราะเป็นการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ต าบลช่องสามหมอ เพื่อเป็นการกระชับเวลากระผมขอเข้าสู่ระเบียบ
วาระต่อไปเลยครับ ท่านใดมีอะไรจะแจ้งต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี  
ถ้าไม่มีกระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นายศิลธรรม หงษ์หิรญั       การรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว เป็นรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  
(ประธานสภาฯ)       สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2565 รายละเอียดตามเอกสาร 
                                   ที่แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข อะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี  

ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ท่านใดรับรองรายงานการประชุม ได้โปรดยกมือข้ึน ครับ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งท่ี 2  
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2565 อย่างเป็นเอกฉนัท์ 

ระเบียบวาระที่ 3   กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   4.1 ญัตติ การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ (แทนที่ต าแหน่งว่าง) 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ เนื่องจาก 
(ประธานสภาฯ)  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลช่องสามหมอ ตามค าสั่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ที่ 1/2565 เรื่องแต่งตั้ง
เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลช่องสามหมอ ลงวันท่ี 12 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่องสามหมอ มีมติแต่งตั้งให้นางสุภาพร อุดมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
หมู่ที่ 6 ด ารงต าแหน่งเป็น เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ แต่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
2565 นางสุภาพร อุดมทรัพย์ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่องสามหมอ เหตุผลเนื่องจากปัจจุบันมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอมาด ารงต าแหน่งแล้ว 
และเพื่อให้การด าเนินงานของกิจการสภาฯ มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน
ในพื้นที่มากที่สุด โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 57 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 18 ในวาระนี้กระผมขอให้
ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ต่อไปครับ 

นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อง 
(ปลัด อบต.)  สามหมอ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ขออนุญาตช้ีแจงข้อกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ค่ะ  
1.ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
มอบหมาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้น
จากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
(๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรอง
ประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างลง 
(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุม
สภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง วรรคสองให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภา
ท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น และเป็นผู้ด าเนินการเลอืกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือก
ประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอ าเภอ
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับเทศบาล 
หรือนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารสว่นต าบล แล้วแต่กรณีแต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่
วันท่ีได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม วรรคสองเมื่อสภาท้องถิ่น
มีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นช่ัวคราวพ้นจากต าแหน่ง 
ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ง
ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธนสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน 
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดยวิธีเซียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ที่ถูกเสนอช่ือ
คนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้
วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
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สูงสุดเท่ากัน วรรคสองวิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม วรรคสามให้ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วรรคสี่
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน ว่าจะ
ให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสุด
เท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า "ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น" เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า 
"ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น"  
ตามข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอ
ช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก   

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ที่ได้ช้ีแจงข้อกฎหมาย และระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 
(ประธานสภาฯ)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยเกี่ยวกับระเบียบฯ อะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่มี เมื่อไม่มีผมขอเชิญท่านสมาชิก 

สภาผู้ทรงเกียรติ เสนอช่ือผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ แทนต าแหน่ง
ที่ว่าง เชิญครับ 

นางสุภาพร อุดมทรัพย์ ดิฉันขอเสนอช่ือนางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ เป็นเลขานุการสภา 
(ส.อบต.หมู่ที่ 6)  องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ค่ะ 
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ กระผมขอท่านสมาชิกสภาฯ รับรอง 2 ท่านครับ 
(ประธานสภาฯ)  นางนิยม พละเนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรองคนท่ี 1 

นางประภา จอมค าสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 5 เป็นผู้รับรองคนท่ี 2  
ผู้รับรอง 2 ท่าน ครบตามที่กฎหมายก าหนด มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ืออีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
ถ้ามีการเสนอช่ือเพียง 1 คน ถือว่าบุคคลนั้นได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อง
สามหมอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ดังนั้น นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาม
หมอ เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ และให้ด าเนินการตาม
ระเบียบฯ กฎหมาย ต่อไป 

   4.2 ญัตติ การให้ความเห็นชอบ ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้เพ่ือสร้าง 
โรงผลิตน้ าด่ืมสะอาด เพ่ือประชาชน ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต าบลช่องสาม
หมอ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้เพื่อสร้างโรงผลิต 
(ประธานสภาฯ)  น้ าดื่มสะอาด เพื่อประชาชน ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอ 

คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ตามที่นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารต าบลช่องสามหมอ ได้เสนอ
ญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณา ขอเชิญท่านนายกฯ ช้ีแจงให้กับทางสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้
รับทราบครับ เชิญครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) ท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับกระผม 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ขออนุญาตช้ีแจง ดังต่อไปนี้ครับ 
  ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ที่ ชย 78801/295 ลงวันที่ 7 เมษายน 
2565 เรื่อง ขอความเห็นชอบ ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้เพื่อสร้างโรงผลิต
น้ าดื่มสะอาด เพื่อประชาชนและหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  ได้ด าเนินการใน
เรื่องดังกล่าวแล้วโดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้พิจารณาญัตติขออนุญาตใช้พื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้เพื่อสร้างโรงผลิตน้ าดื่มสะอาด เพื่อประชาชนและหน่วยงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แจ้งตาม
หนังสือท่ี ชย5100.1/665 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อขอความเห็นชอบนั้น บัดนี้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิส่งหนังสือที่ ชย 51001.0/1770 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เรื่องส่งรายช่ือ
ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาวิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคา
ด้านทิศใต้เพื่อสร้างโรงผลิตน้ าดื่มสะอาด เพื่อบริการประชาชน ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ชัยภูมิ ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้
พิจารณาเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ เมื่อด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งส าเนาสรุประเบียบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิทราบด้วย เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอ
อนุมัติในการด าเนินการโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  หลักการ 1. ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.2507 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 หมวด 1 การก าหนดป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 
13/1 วรรคแรก ในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้พื้นบางแห่งภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์ของรัฐอย่างอื่นให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็น
บริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้และในบริเวณดังกล่าวมิให้น ามาตรา 14 
และมาตรา 16 มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นๆ จ าเป็นต้องกระท าเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น วรรคสอง การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าที่ดินใน
บริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขตทับที่ดินซึ่งบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา 14 อยู่แล้ว ให้การ
รับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์นั้นสิ้นสุดลง เมื่อพ้นก าหนดสามร้อยหกสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์ วรรคสาม การใช้พื้นที่
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และหมวด 1/1 คณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 13/8 (3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้พื้นที่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการบ ารุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่า
เสื่อมโทรม 2. ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการใช้พื้นที่ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 หมวด 4  เอกสารประกอบการขอ
อนุญาตและการรับรอง ข้อ 14 เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต มีดังนี้ (6) เอกสารหลักฐานที่แสดงผล
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป่านั้นตั้งอยู่ เหตุผล เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎหมายและระเบียบ ดังกล่าวข้างต้น กระผมจึงขอเสนอสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องสามหมอ พิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้เพื่อสร้างโรง
ผลิตน้ าดื่มสะอาด เพื่อบริการประชาชน ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต าบลช่องสาม
หมอ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ กระผมมีเรื่องที่จะช้ีแจงเพียงเท่านี ้ครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ก็ได้ช้ีแจง หลักการ และเหตผุลความจ าเป็นให้ท่านสมาชิก 
(ประธานสภาฯ)  สภาฯ ผู้ทรง เกียรติทุกท่านได้รับทราบแล้ว มีท่านใด ที่จะเสนอ หรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ 

ครับ ถ้ามีเชิญครับ 
นางประภา จอมค าสิงห์ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)  ทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ดิฉัน นางประภา จอมค าสิงห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ช่องสามหมอ หมู่ที่ 5 บ้านชนแดน ดิฉันขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุก
ท่าน ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งรายชื่อประชาชน
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศ
ใต้เพื่อสร้างโรงผลิตน้ าดื่มสะอาด เพื่อบริการประชาชน ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วประชาชนในเขตพื้นที่มีมติ
เห็นชอบด้วยแล้ว แต่ยังขาดเอกสารประกอบบางส่วนในการพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ เช่น รายงานการ
ประชุม และรูปถ่ายประกอบ ในการประชุมประชาพิจารณ์ฯ เพื่อการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นไปตาม
ขั้นตอน และระเบียบของการประชุมประชาคม ประชาพิจารณ์ ดิฉันเห็นว่าควรรอเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว 
ก่อนที่จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอน และเพื่อให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ต่อไปค่ะ ดิฉันก็มีความคิดเห็นเพียงเท่านี้ ค่ะ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออะไรอีก กระผมขอมติที่ประชุม ครับ 
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มติท่ีประชุม  มีมติใหร้อเอกสารเพิ่มเติมในการประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่ ส าเนารายงานการประชุม  

รูปถ่ายประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ฯ ก่อนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ร่วมกัน
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้เพื่อสร้างโรงผลิตน้ าดื่ม
สะอาด เพื่อบริการประชาชน ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต าบลช่องสามหมอ อ าเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม ิเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายต่อไป 

4.3 ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ครั้งท่ี 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ญัตติต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบการการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  
(ประธานสภาฯ)  2565) ครั้งท่ี 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ขอเชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้อภิปรายช้ีแจงหลักการและเหตุผล ในญัตตินี้ 
เชิญครับ  

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตช้ีแจงในญัตตินี้ ดังต่อไปนี้ครับ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2549 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  (1) การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ส่วนต าบล มาตรา 69 /1 กา ร
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลการจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) ครั้งท่ี 1/2565 เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติในการด าเนินการโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วยเพื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
วรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบด้วย ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่รับวันที่ผู้บริหารประกาศใช้  เหตุผล 
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ พิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ครั้ง 1/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งท่ี 1/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                    - เห็นชอบ                จ านวน .......7....... เสียง 
                                    - ไม่เห็นชอบ             จ านวน ................. เสียง 
                                    - งดออกเสียง   จ านวน .......1........ เสียง (ประธานสภาฯ)  
                                    - ลา    จ านวน ................  เสียง 
                                    - ขาด    จ านวน ................  คน 
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4.4 ญัตติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ครั้งท่ี 11/2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ญัตติต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบการการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 11/2565 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ขอเชิญ ท่านนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลช่องสามหมอ ที่เสนอญัตตินี้ชี้แจงหลักการและเหตุผล เชิญครับ  
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตช้ีแจงในญัตตินี้ ดังต่อไปนี้ครับ 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2562  ส่วนที่ 4 รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 88 ระเบียบว่าด้วยการคลัง 
การงบประมาณ การโอน การจัดการทรัพย์สิน  การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน และค่าจ้าง  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การด าเนินการตามกฎหมายที่ก าหนด  ในการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11/2565  งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
เพื่อให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ เป็นไปด้วยความเรียบร้ อย  และมี
งบประมาณในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังกล่าวข้างต้นโดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ หลักการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4  
การโอนและการด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม   โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เหตุผล เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
ระเบียบ ดังกล่าวมาข้างต้น  จึงขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  พิจารณาอนุมัติการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  ครั้งที่ 11/2565  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกระผมขออนุญาตให้ท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ในฐานนะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ช้ีแจงในรายละเอียด ครับ 

นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อง 
(ปลัด อบต.)  สามหมอ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ  

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้อง กับการ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ครั้งท่ี 11/2565 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน รายละเอียดตามเอกสาร บัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 11/2565 ที่แนบประกอบให้ที่ส่งให้สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ได้พิจารณา
แล้ว ดิฉันก็มีรายละเอียดช้ีแจงในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพียงเท่านี้ค่ะ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ มีสมาชิกฯ ท่านใดท่ีจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่ครับ / ไม่มี 
(ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งท่ี 11/2565 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                    - เห็นชอบ                จ านวน .......7....... เสียง 
                                    - ไม่เห็นชอบ             จ านวน ................. เสียง 
                                    - งดออกเสียง   จ านวน .......1........ เสียง (ประธานสภาฯ)  
                                    - ลา    จ านวน ................  เสียง 
                                    - ขาด    จ านวน ................  คน 
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4.5 ญัตติ การพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4.5.1 การพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองแดง หมู่ที่ 8 สายบ้านนายสุภาพ วิไลวรรณ - สามแยกไปรษณีย์ งบประมาณ 113,400 บาท 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ ญัตติต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบขอจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(ประธานสภาฯ)  ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 สายบ้านนายสุภาพ วิไลวรรณ - สามแยกไปรษณีย์ ขอเชิญ ท่าน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ที่เสนอญัตตินี้ ช้ีแจงหลักการและเหตุผล เชิญครับ  
นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขออนุญาตช้ีแจงในญัตติการพิจารณาขอ 

จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท้ัง 2 โครงการ ดังต่อไปนี้ครับ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 ส่วนท่ี 3 อ านาจหน้าที่ขององค์การมีหน้าท่ีต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (1) จัด
ให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 หมวด 2 การก าหนด
อ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมือพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า ดังนั้นเพื่อให้การ
ด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือ 
กิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และตามกฎหมายก าหนด จึงขออนุมัติใช้เงินสะสมในการด าเนินกิจการดังกล่าวข้างต้น โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นในใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพื่อ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตาม
กฎหมายก าหนด  
2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
3. ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีกร้อยละสิบของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และกรณีที่มีสาธารภัยเกิดขึ้น 
4. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหน้ีผูกพันให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพ้นไป 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะทางการเงิน การคลังขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว 
เหตุผล เพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ ดังกล่าวข้างต้นจึงของเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ พิจารณาเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมในการแก้ไขปัญหา และความต้องการ
ของประชาชน รายละเอียดขอให้ ท่าน ผอ.กองช่าง ได้ช้ีแจงรายละเอียด และประมาณการ ปร.4, ปร.5 ของ
โครงการฯ นี้ครับ 

นายไพโรจน์ ข าประไพ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ผอ.กองช่าง)  ทุกภาคส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายไพโรจน์ ข าประไพ ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตที่ช้ีแจง 

รายละเอียด โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 สายบ้านนาย
สุภาพ วิไลวรรณ - สามแยกไปรษณีย์  งบประมาณ 113,400 บาท โดยมีปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร 
ยาว 54 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ของ อบต.ช่องสาม
หมอ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จ านวน 1 ป้าย รายลเอียดเป็นไปตามแบบ ปร.4, 
ปร.5 ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ เนื่องจากการค านวณยอดเงิน Factor F ของโครงการมี
การเปลี่ยนแปลง จึงขอปรับยอดเงินในโครงการนี้จากงบประมาณ เดิม 113,400 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
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สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ปรับเป็นยอดเงินคงเหลือ งบประมาณในโครงการ 113,200 บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่ร้องทุกข์ เข้ามา 
กระผมจึงขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียดของโครงการนี้ เพียงเท่านี้ครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ รายละเอียดต่างๆ ท่าน ผอ.กองช่าง ก็ได้ชี้แจงแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะเสนอ หรืออภิปรายในญัตตินี้ อีก 
(ประธานสภาฯ)  หรือไม่ครับ / ไม่มี  

เมื่อไม่มี ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาขอ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 สายบ้านนาย
สุภาพ วิไลวรรณ - สามแยกไปรษณีย์  งบประมาณ 113,200 บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อย
บาทถ้วน) ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จ านวน .......7....... เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จ านวน ................. เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จ านวน .......1........ เสียง (ประธานสภาฯ) 
                                        - ลา   จ านวน ................  คน 
                                        - ขาด   จ านวน ................  คน 

4.5.2 การพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสม โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโสก
หาด หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าโรงงานน้ าด่ืมโดนัท งบประมาณ 65,000 บาท 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนท่ีร้องทุกข์ โครงการเสริม 
(ประธานสภาฯ)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าโรงงานน้ าดื่มโดนัท งบประมาณ 

65,000 บาท ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ได้ เสนอญัตติ และช้ีแจง หลักการ
เหตุผล ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบในเบื้องต้นแล้ว ต่อไปเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ท่าน 
ผอ.กองช่าง ช้ีแจงรายละเอียดของโครงการนี ้เชิญครับ 

นายไพโรจน์ ข าประไพ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ผอ.กองช่าง)  ทุกภาคส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายไพโรจน์ ข าประไพ ผู้อ านวยการกองช่าง ขออนุญาตที่ช้ีแจง 

รายละเอียด โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 บริเวณหน้า
โรงงานน้ าดื่มโดนัท งบประมาณ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4 
เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น ของ อบต.ช่องสาม
หมอ รายละเอียดเป็นไปตามแบบ ปร.4, ปร.5 ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ รายละเอียดต่างๆ ท่าน ผอ.กองช่าง ก็ได้ชี้แจงแล้ว มีสมาชิกท่านใด จะเสนอ หรืออภิปรายในญัตตินี้ อีก 
(ประธานสภาฯ)  หรือไม่ครับ / ไม่มี  

เมื่อไม่มี ท่านสมาชิกฯ ท่านใดเสนออะไรอีก กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบการพิจารณาขอ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 บริเวณหน้า
โรงงานน้ าดื่มโดนัท งบประมาณ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                        - เห็นชอบ                จ านวน .......7....... เสียง 
                                        - ไม่เห็นชอบ                จ านวน ................. เสียง 
                                        - งดออกเสียง   จ านวน .......1........ เสียง (ประธานสภาฯ) 
                                        - ลา   จ านวน ................  คน 
                                        - ขาด   จ านวน ................  คน 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ  
นายศิลธรรม หงษ์หิรัญ  การพิจารณาในญัตติต่าง ๆ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ เห็นชอบก็ด าเนินการมา
(ประธานสภาฯ)  ครบทุกญัตติ โดยสมบูรณ์แล้ว กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือ 

เป็นอย่างดี ในวาระนี้ มีสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีก็เชิญท่าน
สมาชิกสภาฯ หรือขอเชิญคณะผู้บริหาร เชิญครับ 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นายก อบต.ช่องสามหมอ) ท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหนา้ส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับกระผม 

นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ขอน าเรียนว่าทุกญัตติที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาเห็นชอบในวันน้ี ทางคณะผู้บริหารจะเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
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เดือนร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด และจะใช้เงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและทางราชการมากท่ีสุด  
- ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาท่านสุชาติ อยู่เจริญ นายอ าเภอคอนสวรรค์ ช่ืนชมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องสามหมอเป็นอย่างมากในการแสดงบนเวทีกลาง และการแสดงที่หน้าบ้านในงานเจ้าพ่อพญา
แล ประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา กระผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกภาคส่วน พนักงานทุกคน ที่มีส่วนช่วยให้งานเราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกงานที่ได้รับมอบหมาย และการท า
การตลาดในงานเจ้าพ่อพญาแล ท่านนายอ าเภอหวังพึ่งพาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอของเรา  
 - ในส่วนของโครงการพระราชด าริ ตอนนี้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ลงมือท าแนวท่อส่งน้ าแล้ว แต่ตอนนี้
ติดปัญหาพื้นที่ท าการเกษตรของประชาชน เพราะช่วงนี้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ท านา ท าการเกษตร
หมดแล้ว ข้าวก็ขึ้นแล้ว กระผมจึงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ท าแนวท่อตรงบริเวณที่ประชาชนไม่ได้ท านา 
แต่ถ้ามีการท าแนวท่อขึ้นมาจริงๆ ก็คงต้องได้ช้ีแจงกับประชาชนให้ได้รับทราบ และฝากให้ทางกองช่าง ได้
ประชุมคณะกรรมการจัดการน้ าตามโครงการพระราชด าริ หรือประชาชนท่ีมีแนวเขตที่การก่อสร้างท่อส่งน้ า
ผ่าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีแนวท่อของโครงการพระราชด าริผ่าน 

นายไพโรจน์ ข าประไพ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(ผอ.กองช่าง)  ทุกภาคส่วนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายไพโรจน์ ข าประไพ ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนท่ีทางท่าน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้มอบหมายให้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า 
และประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่แนวท่อส่งน้ าโครงการพระราชด าริ
ผ่าน กระผมจะรีบด าเนินการให้เร็วท่ีสุด เพื่อให้โครงการฯ สามารถด าเนินงานได้ในช่วงที่ประชาชนปลูกข้าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกระผมขออนุญาตกล่าวถึงปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนี้ คือเส้นทางสาธารณะในหมู่บ้าน 
ทุกวันนี้เริ่มแคบลงเรื่อย ๆ เนื่องจากประชาชนมีการขุดดิน ถมดิน สูงขึ้น อาจจะรุกล้ าออกมาในที่ทาง
สาธารณะในปัจจุบัน ท าให้ถนนหลายสายในหมู่บ้านแคบ ไม่สามารถขยายถนนได้ การขยายเขตไฟฟ้า ก็ไม่
สามารถท าได้ ถนนบางเส้นมีน้ าท่วมขัง ท าให้แก้ไขปัญหานี้ได้ยากมากขึ้น เพราะทางกองช่างไม่สามารถ
ด าเนินการตามรูปแบบรายการมาตรฐานของการก่อสร้างถนนได้ จึงน าเรียนปัญหานี้ให้ทางสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่องสามหมอได้รับทราบในปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนน้ีครับ 

นายอดุลย์ หงษ์ประเสริฐ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 8)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผม นายอดุลย์ หงส์ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 8 ขอเรียนแจ้ง
ต่อที่ประชุม ในตอนนี้ทางผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง พร้อมท าบ่อพักระบาย
น้ าเสีย คอนกรีตภายในหมู่บ้าน ทั้งหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 บ้านหนองแดง แล้ว และมีอีกเรื่องที่ผมอยาก
จะแจ้งให้ทางท่านคณะผู้บริหาร และทางสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติได้รับทราบ คือตอนนี้ได้มีผู้รับจ้างน้ ารถ
เกรดมาปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตรแลว้หลายเสน้ กระผมอยากให้รถเกรด ให้เกรดถนนตามแนวของ
ทุกนาใหค้วามกว้างไปสุดถนนทุกเส้นทางเลยครับ กระผมก็มีเรื่องน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
(นักวิเคราะห์ฯ)  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผม นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุญาต แจ้งปัญหาเกี่ยวกับ 
บ้านพักข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอที่มีอยู่ จากการส ารวจตรวจสอบบ้านพัก
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอเบื้องต้น ปรากฏว่ามีความช ารุด ทรุดโทรมเป็นอย่าง
มากซึ่งไม่สามารถเข้าอยู่ได้ ซึ่งบ้านพักมีลักษณะช ารุด ทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้
เข้าอยู่อาศัย กระผมจึงอยากให้ทางสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้พิจารณาจ าหน่ายหรือเพิกถอน
สภาพบ้าน หรือปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ทั้งหลัง เพื่อให้มีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่ได้ แต่ถ้าไม่เกิดความ
คุ้มค่าต่อทางราชการ ในการซ่อมแซมหรือปรับปรุง กระผมก็อยากให้ทางสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ได้พิจารณาเพิกถอนสภาพบ้าน หรือรื้อถอน เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิสวัสดิการเบิกค่าเช่าบ้านได้ 
ตามสิทธิที่พ่ึงได้ต่อไปครับ กระผมมีเรื่องจะแจ้งเพียงเท่านี้ครับ 

นายศิลธรรม หงษ์หิรญั        เรื่องของบ้านพักข้าราชการ กระผมขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอญัตติและให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา ในการ   
(ประธานสภาฯ)                  ประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไป เพราะเราต้องไปศึกษาถึงระเบยีบ กฎหมาย ท่ีมีอยู่ และเพื่อให้มีความเป็นธรรม 

ต่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการต่อไป ครับ 
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นายศิลธรรม หงษ์หิรญั         การด าเนินการประชุมสภาฯ ก็ด าเนินมาพอสมควรแล้ว มเีรื่องให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาครบถ้วนแล้ว   
(ประธานสภาฯ)                  มีสมาชิกท่านใด ท่ีจะเสนออะไรอีกหรือไม่ครับ / ไม่ม ี
                                     กระผมขอขอบคณุท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 

และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี ้
 

เลิกประชมุ              เวลา  13.30  น. 
                                               ลงช่ือ                                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ) 
                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
                                                               เลขานุการสภาฯ 
 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมัยสามญั 
สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที.่.....4......เดือน......กรกฎาคม......พ.ศ. 2565  
- เห็นว่าถูกต้องแล้วจึงลงนามไว้เพือ่เป็นหลักฐาน 
 
                                               ลงช่ือ                                        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                          (นางสาวถิรดา ก าเนิดบุญ) 
                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 
                                                               เลขานุการสภาฯ 
 
 
(ลงช่ือ)                                 ตรวจ      (ลงช่ือ)                               ตรวจ     (ลงช่ือ)                                 ตรวจ 
          (นายสุชาติ สางชัยภูมิ)                           (นางประภา จอมค าสิงห์)                          (นางนิยม พละเนา) 
 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลชองสามหมอได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ในวันท่ี.......27.........เดือน.......มิถุนายน........พ.ศ.  2565   

 
 
                                               ลงช่ือ                                       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                         (นายศิลธรรม  หงษ์หิรัญ) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ 


